

รูปร่าง...บอกนิสัย

นำเสนอเมื่อ : 13 มี.ค. 2552

รูปร่างของเราก็สามารถบอกนิสัยได้ค่ะ ใครรูปร่างอย่างไรก็อ่านเอาเองนะคะ ตามนี้....

รูปร่างสูงผอม

อุปนิสัยของคนที่มีลักษณะรูปร่างออกไปทางสูงผอม ซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็มักจะเรียกว่าหุ่นนางแบบนั่นเอง รูปร่างเช่นนี้บ่งบอกถึงความเป็นคนอ่อนไหวซึ้งลึก รุสีกงายหรือไว้นั้นแหละ จะสามารถจับความรู้สึกความต้องการของคนได้เร็ว จนบางครั้งก็ทำไหกลายเป็นคนที่ระมัดระวังตัวสูง ในขณะที่เดียวกันก็เป็นคนขาคิดและดูจะคิดมากจนเกินไป แต่วาก็เป็นแบบจิตใจดี มีน้ำใจเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่เสมอ ๆ

รูปร่างสูงท้วม

สำหรับคนที่มีรูปร่างออกไปทางสูงและดูมีเนื้อหนังอยู่สักหน่อยนั้นอุปนิสัยมักจะเป็นคนที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีสูงมาก จะรักจะชอบใครก็มักจะทำตามขอบเขตกฎเกณฑ์ และค่อนข้างเป็นคนที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตสูงทีเดียวแหละ นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงการเป็นคนรักบ้านและให้ความสำคัญกับครอบครัวมาก และให้คุณค่ากับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เช่น เด็กจะต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นต้น และมักไม่ชอบอยู่ว่าจะทำนั่นทำนี่ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัวเสมอ

รูปร่างสูงใหญ่

สำหรับคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่บึกบึนประหนึ่งหนักก็พายุคน้ำหนักที่มชาตินั้น มักเป็นคนที่มีพลังกระตือรือร้นจะไม่ค่อยเห็นคนที่มีรูปร่างแบบนี้อยู่หนึ่งๆ ไตหрок เพราะเขามักจะเคลื่อนไหวทำงานที่อยู่นิ่งๆ โดยเฉพาะการกระทำที่ได้ออกแรง ออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังเป็นคนที่สามารถหาความสุขได้ง่าย ๆ จากทุกสิ่งรอบตัวมีความรื่นรมย์อยู่เป็นนิจ จนดูเหมือนคนที่ไมรูจักเดียดเนือรอนใจกับใครเขาหรือคะ แต่เชื่อเถอะว่าเขาคนนั้นพอใจในตัวเองเต็มร้อยทีเดียว

รูปร่างเตี้ยท้วม

สำหรับคนที่มีรูปร่างเตี้ยและท้วมหนืด ๆ คือไม่ถึงกับผอมบางจนแทบจะปลิวตามลมนั่นแหละ นิสัยของคนที่มีรูปร่างลักษณะเช่นนี้ มักจะเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจอยู่เสมอ มักแสวงหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองแทบทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ชอบการเคร่งเครียดซีเรียสทำงานที่จริงจังซึ่งซังจนเกินไป นอกจากนี้ยังเป็นคนรักสงบ รักธรรมชาติแต่ในขณะที่เดียวกันก็พร้อมที่จะหยีบยั้นมิตรภาพและไม่ตรีให้กับทุก ๆ คนโดยเท่าเทียมกัน

รูปร่างเตี้ยหนา

ส่วนคนที่มีรูปร่างเตี้ยหนา เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อ อย่างคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่เสมอ ๆ นั้น มักมีนิสัยที่ขมชอบความตื่นเตนและการผจญภัยและยังชอบเล่นกีฬาที่เต็มไปด้วยความผาดโผนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย รวมทั้งการแข่งขันทุกชนิดที่หาตื่นเตนเราใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ จนดูเป็นคนที่มีทะลุจนเกินไป แต่ในขณะที่เดียวกันจิตใจเบื่องลึกลับอ่อนไหว ต้องการความอบอุ่นและความเขาใจจากคนใกล้ชิดมาก ๆ

รูปร่างเตี้ยผอม

สำหรับบุคคลที่มีรูปร่างเตี้ยผอมบอบบาง ซึ่งหุ่นแบบนี้โดยมากแล้วมักจะเป็นสรีระของชนชาติแถบเอเชีย เช่นคนไทยนั่นเอง สำหรับนิสัยใจคอของคนที่มีรูปร่างลักษณะดังกล่าวนี้เห็นอย่างนี้เกิด จริง ๆ แล้วจะเป็นคนที่มีความทรหดอดทนสูงมาก และมีความตั้งใจจริงในการกระทำสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งหวังผลในการสำเร็จสูงเสียด้วย เรียกว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จนั่นเอง ไม่มีทางที่จะทำแล้วเลิกเสียกลางคันโดยเด็ดขาด เป็นคนชอบทำงานหนักและมีกำลังใจดีมาก

จิราภรณ์ หอมกลิ่น / ที่มา www.geocities.com/devil

